

ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ว๒๐

เรียน นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน คณะ สถาบัน
สำนัก กอง วิทยาเขต และหัวหน้าส่วนงานหรือเทียบเท่าในระดับคณะ

เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวพิชราวดี แพร์ตกุล)

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕



ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่ง
คณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน
หรือสำนัก แทนคณบดีที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

.....

อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้ง
รองศาสตราจารย์อภิสิทธิ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารเมศ กำแพงฤทธิ์รงค์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจาก
ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย
สถาบัน หรือสำนัก ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี นั้น

เนื่องจากรองศาสตราจารย์อภิสิทธิ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จะครบวาระการดำรง
ตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารเมศ กำแพงฤทธิ์รงค์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันที่ ๓๐
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากคณบดี ผู้อำนวยการ
หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก แทนคณบดีที่ครบ
วาระการดำรงตำแหน่ง โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก รวมถึงดำเนินการเลือกผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือก
จากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย
สถาบัน หรือสำนัก เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี

ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงให้ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ คงศักดิ์ เทียงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ดำรงตำแหน่งแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ โดยให้เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. รองศาสตราจารย์ ธาณี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร ดำรงตำแหน่งแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยให้เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ทั้งนี้ โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายจรัล Wachirintorn)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์